



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Gặp mặt tri ân các nhà giáo đi B và chi viện cho tỉnh Vĩnh Long



Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long tặng quà tri ân các nhà giáo đi B và chi viện cho tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 20/5, tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Long tổ chức gặp mặt tri ân các nhà giáo đi B và chi viện cho tỉnh Vĩnh Long. Tới dự, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Đại biểu Hội Cựu giáo chức Việt Nam có Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội.

Tại buổi gặp mặt, Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai đã ôn lại trang sử hào hùng về các thầy cô giáo đi B và chi viện cho tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, từng đoàn giáo viên miền Bắc, trong đó có Thái Bình đã lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam để đào tạo giáo viên cho 6 tỉnh: Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long. Sau chiến thắng mùa xuân

năm 1975, thống nhất đất nước, Thái Bình là tỉnh chi viện giáo viên cho tỉnh Vĩnh Long nhiều nhất, nhiều thầy giáo đã trực tiếp mở và phụ trách các trường sư phạm vừa đào tạo học sinh vừa đào tạo giáo viên. Trong những năm tháng chiến tranh, các thầy cô giáo hai tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long đã cùng nhau đi giảng dạy dưới bom đạn của giặc, cùng lao động, cùng chiến đấu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà giáo, những người đã dành trọn tâm huyết và lý tưởng của mình để vun đắp cho ngành giáo dục Vĩnh Long qua nhiều thời kỳ. Đó là những cống hiến to lớn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong đó có đóng góp vô cùng quý báu của các nhà giáo Thái Bình. Đồng chí chúc các nhà giáo mạnh khỏe và mong muốn các nhà giáo luôn

(Xem tiếp trang 4)

ĐẶNG ANH

### Giải cầu lông cúp Long Hưng

Sáng ngày 19/5, giải cầu lông các cầu lạc bộ huyện Hưng Hà cúp Long Hưng lần thứ III khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đến dự.

Giải cầu lông cúp Long Hưng lần thứ III diễn ra trong hai ngày 19 - 20/5 thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 13 câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn huyện Hưng Hà. Các vận động

viên thi đấu ở các nội dung: độ tuổi dưới 30, độ tuổi 31 - 40, độ tuổi 41 - 50, độ tuổi 50 trở lên và đôi nam nữ. Đối vô địch sẽ nhận cúp của ban tổ chức, sau đó cúp được đưa về trưng bày tại nhà truyền thống huyện Hưng Hà.

Thông qua giải góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao chất lượng, số lượng các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện Hưng Hà.

MAI THƯ

### Giao lưu văn nghệ các trường đại học, cao đẳng

(Xem tin trang 4)



### Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì cuộc sống cộng đồng

● Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), liên ngành Sở Y tế - Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cùng câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì cuộc sống cộng đồng năm 2018.



Thành viên câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân xã Đông Hà (Đông Hưng).

Ngày hội diễn ra từ ngày 13 - 20/5 tại các huyện, thành phố với sự tham gia của gần 300 y bác sĩ trẻ, 500 tình nguyện viên khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.400 người là đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn sơ cấp cứu cho 290 phụ huynh, giáo viên; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, phòng, chống bệnh tay chân miệng cho 1.300 học sinh; tặng 37 suất quà giá trị khoảng 10 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người nghèo. Bên cạnh đó, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đã tham gia hiến 570 đơn vị máu.

● Tại Trạm Y tế xã Điệp Nông, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà vừa tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.

Tại ngày hội, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 170 đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Điệp Nông; phối hợp với Trường Mầm non Điệp Nông tổ chức ngày hội rửa tay của bé và tập huấn sơ cứu ban đầu, tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Hưng Hà và Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tặng 11 suất quà, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo đầu nôi, sử dụng nước sạch; tặng 160 bánh xà phòng cho học sinh Trường Mầm non Điệp Nông.

KUÂN PHƯƠNG - NGỌC MAI

## Khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững

(Xem trang 2)



## Cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp

(Xem trang 3)

### TIẾN HẢI

#### Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), huyện Tiến Hải tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (xã Nam Cường).

Trước anh linh của Người, thay mặt cán bộ, đảng viên và nhân dân Tiến Hải, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã báo cáo những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiến Hải đã đoàn kết, chung sức chung lòng phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả hơn, phấn đấu xây dựng quê hương Tiến Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MANH THẮNG

### THÀNH PHỐ

#### Hiệp đồng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ban CHQS thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng với các đơn vị: Quân đoàn 1, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395), Trung đoàn 568 và Bộ CHQS tỉnh tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố đã báo cáo các phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố; thực trạng đê, kè, cống và một số vị trí trọng điểm, xung yếu trên địa bàn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, lực lượng tham gia khi có tình huống xảy ra. Theo đó, Ban CHQS thành phố sẽ huy động lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên địa phương cùng các phương tiện, vật chất phối hợp với các lực lượng, đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phối hợp hiệp đồng, quyết tâm giữ vững, bảo đảm an toàn các tuyến đê, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động ứng cứu có hiệu quả theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân khi có bão, lũ, thiên tai xảy ra.

TÁT ĐẠT

### KIẾN XƯƠNG

#### Triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018

Với mục tiêu cấy 11.300ha lúa mùa, mở rộng diện tích cây màu hè, hè thu và vụ đông, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp để động viên, khuyến khích nông dân gieo trồng 100% diện tích, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của nông dân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn của huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, công tác bảo vệ thực vật, xử lý các tác động tiêu cực của thời tiết tới nông dân. Khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp cấy lúa bằng máy thay cho gieo thẳng, cấy thủ công bằng tay; hạn chế gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, nhiễm rầy ở vụ mùa. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện cũng ban hành cơ chế hỗ trợ cho nông dân thâm canh ở các vùng quy hoạch sản xuất tập trung, các loại cây trồng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Nhằm đạt kế hoạch gieo trồng 3.700ha cây màu vụ đông trở lên, huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương triển khai mở rộng diện tích trà lúa mùa sớm tạo quỹ đất, chủ động thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm và luân canh tăng vụ; làm tốt công tác liên kết sản xuất hàng hóa giữa các HTX SXKD DVNN, hộ nông dân và doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm.

KHẮC ĐUẦN